



ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  
เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์  
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก

ด้วยปรากฏว่ามีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางแห่งกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง มีการทุจริตคอร์รัปชัน จนทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก หรือทำให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน โดยที่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องและสมาชิกได้รับความเดือดร้อน จนเกิดความไม่น่าเชื่อถือในระบบสหกรณ์

ฉะนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลมิให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ และมีข้อบกพร่อง รวมทั้งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีในระบบสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ดำเนินกิจการสหกรณ์ด้วยความถูกต้องชอบธรรม และไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์หรือนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งกระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรืออำนาจกระทำการที่กฎหมายหรือข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดไว้

๒. ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น ข้อบังคับหรือระเบียบสหกรณ์ คำสั่งระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๓. ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไรจากกิจกรรม อันมิใช่วัตถุประสงค์หรือสิทธิและอำนาจหน้าที่ของสหกรณ์ รวมทั้งการให้กู้ยืมเงินหรือรับฝากเงินจากบุคคลที่มีใช้สมาชิกสหกรณ์ หรือประกอบกิจการค้าอันเป็นธุรกิจที่มีใช้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

๔. กระทำการโดยทุจริต ประพฤติมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

หากกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามข้อ ๑, ๒, ๓ หรือ ๔ กรณีเกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการนั้น ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าเป็นกรณีสหกรณ์เกิดความเสียหาย ผู้กระทำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับสหกรณ์ และถ้าเป็นความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย และจะให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ดำเนินการโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
นายทะเบียนสหกรณ์